



ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ได้กำหนดแนวทาง
ดำเนินการเพื่อใช้ปฏิบัติในการแต่งตั้งข้าราชการตามบทเฉพาะกาลแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ
และระดับชำนาญการพิเศษ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. กำหนดไว้ตามหนังสือ
สำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๐ ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๘ โดยมอบให้ อ.ก.พ. กรมและผู้มีอำนาจ
สั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่ อ.ก.พ. กรมกำหนด และ อ.ก.พ. สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป ดำเนินการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ได้คัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ
ของโรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท จำนวน ๔ ราย ดังนี้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๑.	นางพรทิพย์ ศรีเจริญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยสูติ-นรีเวช กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท
๒.	นางสาวพรพรรณ หลงปาน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท
๓.	นางเบ็ญจมา พุ่มซ้อน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชยันนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท

/ลำดับ...

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งที่ได้รับการคัดเลือก	ส่วนราชการ
๔.	นางยุพิน ทำบุญ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยนอก กลุ่มการพยาบาล โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ชัยนาท

ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ฯ เพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น ลำดับที่ ๑ - ๔ จัดส่งผลงานประเมินตามจำนวนและเงื่อนไขที่คณะกรรมการประเมินผลงานกำหนด ตามหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๑๐ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๐ และที่ สธ ๐๒๐๑.๐๓๙/ว ๓๒๗ ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ภายใน ๑๒ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศ หากผู้ที่ได้รับการคัดเลือกไม่สามารถส่งผลงานได้ทัน ตามระยะเวลาที่กำหนดต้องขอรับการคัดเลือก (ซ้ำตัว) ใหม่ อนึ่ง หากมีผู้ใดจะทักท้วงผลการคัดเลือกดังกล่าวให้ทักท้วงได้ภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันประกาศ

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นางณัฐกร ประกอบ)

ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ

บัญชีรายชื่อคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ
ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ ของโรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท
ตามมติคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล ฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วนของ ผลงาน
๑.	นางพรทิพย์ ศรีเจริญ	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๕๔๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยสูติ-นรีเวช พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๕๔๘	เลื่อนระดับ	
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	๑. การพยาบาลมารดาหลังคลอดที่มีภาวะแทรกซ้อนจากการตกเลือดหลังคลอด					
	ชื่อแนวทางการพัฒนางาน	๒. การพยาบาลมารดาครรภ์แฝดที่มีภาวะความดันโลหิตสูงขณะตั้งครรภ์ชนิดรุนแรงร่วมกับภาวะชัก “การพัฒนารูปแบบการสื่อสารเพื่อป้องกันความเสี่ยงในมารดาที่ทำหมันหลังคลอด”					
๒.	นางสาวพรพรรณ หลงปาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโรบติกส์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๕๕๗	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยออโรโรบติกส์ พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๕๕๗	เลื่อนระดับ	
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	๑. กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมร่วมกับมีภาวะข้อค					
	ชื่อแนวทางการพัฒนางาน	๒. การพยาบาลผู้ป่วยกระดูกคอสะโพกหักที่ได้รับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมร่วมกับ มีภาวะลิ่มเลือดอุดตันในปอด “การพัฒนารูปแบบการเตรียมความพร้อมในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม”					
๓.	นางเบ็ญจมา พุดซ้อน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๔๒๑	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชยันนาทนครินทร์ กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาล ผู้ป่วยกุมารเวชกรรม พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๔๒๑	เลื่อนระดับ	
	ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน	๑. การพยาบาลผู้ป่วยไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อกร่วมกับภาวะน้ำในช่องเยื่อหุ้มปอด					
	ชื่อแนวทางการพัฒนางาน	๒. การพยาบาลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ ๑ ร่วมกับภาวะกรดจากสารคีโตนคั่งในเลือด (DKA) “การพัฒนาคู่มือการให้ความรู้เรื่องโรคเบาหวานเพื่อป้องกันภาวะกรดและคีโตนคั่งในเลือด (Diabetic ketoacidosis : DKA) สำหรับผู้ป่วย/ผู้ปกครอง”					

ลำดับ ที่	ชื่อ - ชื่อสกุล	ส่วนราชการ/ตำแหน่งเดิม	ตำแหน่ง เลขที่	ส่วนราชการ/ตำแหน่งที่ ได้รับการคัดเลือก	ตำแหน่ง เลขที่	ประเภท	สัดส่วนของ ผลงาน
๔.	นางยุพิน ทำบุญ ชื่อผลงานที่จะส่งประเมิน ชื่อแนวความคิดพัฒนางาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๔๖๘	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชัยนาท โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร กลุ่มการพยาบาล กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก พยาบาลวิชาชีพ ชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาล)	๑๖๔๖๕	เลื่อนระดับ	
		๑. การพยาบาลผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกร่วมกับภาวะช็อก ๒. การพยาบาลผู้ป่วยสมองขาดเลือดจากหลอดเลือดสมองอุดตัน “การพัฒนาระบบการให้ความรู้การดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองที่บ้าน”					